

AH TORONTO

Trong tiệc tất niên AHCC Toronto năm 92 đã nhận được tiền yểm trợ LT và gửi thứ hai tuần trước. Năm nay anh em bên này định họp sớm vì chưa có ai đi ăn tết xa nên có mặt đầy đủ cả 12 gia đình, kể cả gia đình cụ cố Nguyễn Xuân Đản, mà cô Kim Cúc (thế hệ thứ 2) đại diện. Cô Kim Cúc hiện là phó chủ tịch Hội Chuyên Gia Toronto (vừa mới bầu xong).

(Hai tấm hình rất rõ và đẹp. Sẽ đăng vào LT tới).

Năm nay Canada mùa lạnh đến sớm trước Giáng sinh nên tổ chức họp AH cũng sớm hơn mọi năm (ngày 02-01-93) đồng thời ăn tết dương lịch tại nhà AH Đền và yểm trợ LT cho kịp ra số báo Xuân Quý Dậu mà các anh em bên này có ý trông đợi. Anh em ủng hộ LT CAN\$ 350.00.

AH Dương Minh đúng cừ tuần (90 tuổi) nhưng chưa sử dụng canne, thật là đáng quý. Hình tân niên chưa sang kịp, sẽ gửi tiếp sau.

Người ghi: LÊ SÁU

AH VICTORIA (ÚC)

Nhân dịp cuối năm 1992, AHCC tại Victoria đã tổ chức một cuộc họp mặt vào ngày 06/12/92 qua hình thức một buổi BBQ.

I. Cuộc họp mặt không được thành công cho lắm vì các AHCC bận rộn hoặc đi nghỉ hè và còn một lý do quan trọng nữa là thời tiết. Ngày ấn định được tiên đoán là mưa và mây u ám, trước đó trời cũng mưa liên tục mấy ngày, do đó các anh em đến rất thưa thớt (điều này làm nản lòng ban tổ chức rất nhiều vì bị phụ lòng và quan trọng là các chị không được hài lòng vì thịt ướp rất đặc biệt, rau trộn rất là ngon và độc đáo mà không được nhiều AHCC thưởng thức).

Tổng số các anh em tham dự trên 20 người. Một số AH không đến được có gửi các AH khác đóng góp ủng hộ. LT tổng cộng \$300 US tức là tương đương với \$437.63 Úc kim. Chi phí chuyển tiền (bank charge) là \$8 AUS. Tổng cộng là \$445.63. Tiền thặng dư còn lại khoảng \$20 Úc kim được giữ lại chi phí tại Úc.

Về việc gửi báo sang Úc rồi tại Úc sẽ phân phối không biết anh Lê Cảnh Túc có phân tích lợi hại ra sao với ban phân phối bên Mỹ chưa, chữ đối với nội địa, tiền báo gửi từ Sidney đến Melb là khoảng \$AUS 8 (nguyên cả một gói 30 quyển) và rồi lại được phân phối ra với bao bì riêng AHCC tại Victoria là \$2.2/quyển. So ra có lẽ là rẻ hơn gói thẳng đến từng AH từ Mỹ. Vậy xin cứ tiếp tục như vậy.

II. Đại diện Victoria không được bầu lại kỳ này, do đó được ngầm coi là ban đại diện cũ (gồm bộ ba các AH Thông, Phùng và Đệ) vẫn được sự tín nhiệm rất ưu ái của các AH tại đây. Vì thế, ban đại diện đương nhiệm sẽ ở lại

(không phải ở lý) thêm một năm nữa và sẽ xin bầu lại vào kỳ họp năm 1993 (cuối năm). Nói chung tình hình năm nay các AH ở Úc (Vic) vẫn bình thường, chưa có ai bị đánh nặng vì ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế cả. Hú vía.

Vài lời bá cáo quý AH đã có một chút gì đăng cho Victoria trên tờ báo kỳ tới. Năm nay không có hình ảnh gửi sang Mỹ để đăng báo. Việc lập Sổ Kỷ Niệm với hình ảnh từng AH cùng với gia đình chưa được bàn tới kỹ lưỡng tại đây. Có lẽ lần sau họp ở nhà hàng sẽ có dịp bàn tới một cách đúng đắn hơn.

Melb 12/21/92

Đại diện Victoria LÊ NGUYỄN THÔNG

AH BẮC CALI

Buổi họp mặt bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 7 tháng 2 năm 1993. Trời hôm nay ấm áp và tạnh ráo, không còn mưa dầm và lạnh lẽo như những ngày trước đó.

Nhân dịp đầu năm Âm lịch, các AH và gia đình đã trang phục áo quần với màu sắc tươi sáng.

Như thường lệ, chúng ta thấy các gia đình AH Tạ Huyền, Nguyễn Mạnh Hoàn, Nguyễn Văn Ngân, Vũ Bá Đình tham dự.

Đặc biệt trong buổi họp này, có AH và bà Trần Lê Quang, nhân dịp du lịch từ Pháp đến họp mặt.

AH Nguyễn Tư Tùng vừa đến HK trong vòng một năm, nay khẳng định rằng việc lia khỏi VN trong tình trạng hiện nay để đoàn tụ hay ty nạn đều là một quyết định đúng. AH Bùi Hữu Tiến cho biết hoàn cảnh khó khăn của các AH còn kẹt ở VN.

AH Tôn Thấy Hòe, trong điều kiện di chuyển khó khăn cũng đã tham dự buổi họp để một lúc có thể gặp mặt và chuyện trò với nhiều AH từ lâu không gặp.

Một số AH từ Sacramento như AH Bửu Hiệp, Nguyễn Xuân Mộng, Nguyễn Quang Bê, Hồ Nhật Tân, Trịnh Hữu Dục, v.v... đã có mặt ngay lúc 10 giờ sáng. Cùng với gia đình các AH quanh vùng vịnh San Francisco, và một số đồng AH thế hệ mới nên buổi họp mặt đã quy tụ hơn một trăm AH và gia đình.

Ban nhạc của AH Lê Anh Tuấn đã điều luyện khai mạc buổi họp với bản "Ly Rượu Mừng" của Phạm Đình Chương.

AH Tạ Huyền đã tường trình tình hình AH trong năm 1992.

AH Ngô Trọng Anh đã thuyết phục các AH việc ăn chay rất có lợi cho con người.

Việc tặng quà đầu Xuân, rút thăm lấy hên, và phát phần thưởng quần vợt đã lần lượt vui vẻ diễn tiến.